

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	ขาด
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วชุม	
5	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธนุราช	
9	นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ณัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายปัญญา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	ปัญญา จริยะวัฒนา	
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภิรัตน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภิรัตน์ เรืองทอง	
13	นายวัชระ วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชระ วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงษ์ แสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ แสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวชุลีพร พูลกลับ	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร พูลกลับ	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสุภา สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	ขาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
3	นายอภิชาติ ใจสบาย	รองนายก อบต.	อภิชาติ ใจสบาย	
4	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานุการนายก	ระบิล กิ่งอุบล	
5	น.ส.อารีทิพย์ จิตอารีย์	จนท.วิเคราะห์ฯ	อารีทิพย์ จิตอารีย์	
6	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคดีรัตน์	
7	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
8	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ
อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เรื่อง การประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
2551 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม มีความจำเป็นต้องเปิด
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประ
จำปี พ.ศ. 2551 เพื่อพิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และประชุมข้อราชการอื่น ๆ
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี
พ.ศ. 2551 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป จึงประกาศให้
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นายกัมพล มีชัย

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 แนะนำตัวพนักงานใหม่

- นายจรัญ สายน่วม ตำแหน่ง ช่างโยธา

นายจรัญ สายน่วม

ช่างโยธา

ท่านประธานสภา นายก ผู้บริหาร ปลัด และสมาชิกพร้อมทั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมได้ย้ายมาจาก อบต.คุระ อำเภอ
คุระบุรี จังหวัดพังงา ผมพร้อมที่จะทำงานกับทุก ๆ ท่าน และมี
อะไรที่จะแนะนำผมพร้อมที่จะรับฟังเพื่อจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ต่อไป ขอขอบคุณครับ

- นายยุทธนา ชุมชู ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป

นายยุทธนา ชุมชู

พนักงานจ้างทั่วไป

ท่านประธานสภา นายก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม
เป็นลูกจ้างใหม่ขอให้พี่ๆ ช่วยแนะนำและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย ขอขอบคุณครับ

ระเบียบวาระที่ 2

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 3

ประธานสภาฯ

นายทองศักดิ์ ชับมัน
หัวหน้าส่วนโยธา

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4**ระเบียบวาระที่ 5****ระเบียบวาระที่ 6**

ประธานสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2551 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอให้เสนอได้ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการสภา ที่ได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีข้อบกพร่อง

รับรองทั้งหมดเต็มสภาฯ 25 คน

เรื่องพิจารณา

3.1 พิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ขอเชิญหัวหน้าส่วนโยธา ชี้แจง

ได้อธิบายถึงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกเสม็ดชุน หมู่ที่ 9 ซึ่งจากที่มีท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด \varnothing 1.00X 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 2 ท่อน นั้น เนื่องจากที่จะวางท่อมีทิศทางขวางทางเดินของน้ำ จึงไม่อาจวางได้ จึงต้องตัดงบประมาณลงจำนวนเงิน 3,500.- บาท ยังคงเหลือเป็นเงิน 612,700 บาท ขอให้สภาได้รับรองและพิจารณาด้วย

ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนโยธา สมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้าง ถ้าไม่มีผมจะขอลามติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่หัวหน้าส่วนโยธาชี้แจงโปรดยกมือขึ้น

รับรองเต็มสภา 25 คน

เรื่องด่วน

- ไม่มี

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ญัตติร่างข้อบัญญัติ

6.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

นายโชคชัย ทองสม
นายก อบต.

5.1.1 เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ขอเชิญท่านนายก ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกที่รักทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลจึงขอแถลงให้ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังต่อไปนี้

1. สถานการณ์คลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนอม ได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 31,858,000.- บาท โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 31,858,000.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณค้ำต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนอม เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) นอกจากนั้น ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนอม มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ 3,410,496.62 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้รายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนอม จะมีจำนวนจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลขอนอมก็สามารถดำเนินการกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วน ทุกรายการบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนอม อำเภอขอนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
หลักการ งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 31,858,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแบบแผนงานได้ดังนี้

ก. ด้านการบริหารทั่วไป

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 9,621,200.00 บาท

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 728,820.00 บาท

ข. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 11,926,380.00 บาท

2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม
581,000.00 บาท

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยอดรวม
662,500.00 บาท

4. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 280,000.00 บาท

5. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 3,838,994.00 บาท

6. แผนงานการสังคมสงเคราะห์ ยอดรวม 3,044,000.00 บาท

ค. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานการพาณิชย์ ยอดรวม 5,000.00 บาท

2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 55,000.00 บาท

ง. ด้านการดำเนินงานอื่น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,115,106.00 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขออนุมัติพิจารณาเห็นชอบต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายก

6.1.2 สภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 62 จะต้องให้สมาชิกได้อภิปรายพอสมควร จึงขอให้สมาชิกได้ทำหน้าที่อภิปรายร่างข้อบัญญัติขอเชิญครับ

นางสาวอารีทิพย์ จิตอารีย์
จนท.วิเคราะห์ฯ

ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในงบกลาง หน้า 85 ข้อ 3.1.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างหรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจ เดิมตั้งไว้ 30,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้เป็นตั้งจ่ายจากเงินรายได้ เป็นเงิน 21,660 บาท และตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงิน 8,340 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง

นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่
ส.อบต.ม.5

ได้อธิบายว่า การทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ครั้งนี้ทำได้ดี
มากครอบคลุมทุก ๆ หมู่บ้านและมีข้อบกพร่องน้อย แต่จะขอถาม
ว่า งบด้านเกษตร ทำไมตั้งไว้น้อยมากแค่ 55,000 บาท แต่งบค่า
ตอบแทนกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ตั้งไว้
770,000 บาท ซึ่งคุณแล้วเยอะเกินไป ส่วนที่ตั้งไว้ในการปลูกต้นไม้
พร้อมปุ๋ย 50,000 บาท แต่ไม่มีงบดูแลรักษาทำให้ต้นไม้ที่ปลูกอาจ
จะตายอีกขอให้ได้อธิบายชี้แจงด้วย อีกเรื่องหนึ่งประเภทค่าติดตั้ง
ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะชอยมีสุข หมู่ที่ 4-5 จำนวน 10 จุด
ไม่ทราบว่ารวมกับหมู่ที่ 4 ด้วยหรือไม่ เพราะของหมู่ที่ 5 จำนวน
โคมไฟก็ 10 จุด อยู่แล้ว ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญหัวหน้าส่วนโยธาได้อธิบายถึงโครงการไฟฟ้าก่อน

นายทองศักดิ์ ชัยมัน
หัวหน้าส่วนโยธา

อธิบายว่าที่ได้ระบุเป็นหมู่ที่ 4 และ 5 เนื่องจากได้พาดำรงจากไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอำเภอสิชล ได้สำรวจและจุดเริ่มต้นมาจาก ชอยมีสุข
หมู่ที่ 4 จึงต้องระบุอย่างนั้น ถ้าสมาชิกจะขอแก้ไขให้เหลือไว้ใน
หมู่ที่ 5 ก็แล้วแต่สมาชิกทั้งสองหมู่บ้านจะตกลงกัน

นายรัชชัย ไชยเทพ
ปลัด อบต.

อธิบายข้อซักถามของสมาชิกว่า งบเกษตรที่ตั้งไว้จุดนั้นเป็นค่า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร แต่เกี่ยวกับภาพรวมด้านการเกษตรอยู่
ในหมวดต่าง ๆ อยู่แล้ว ส่วนงบปลูกต้นไม้ตั้งไว้ตามที่ได้ปฏิบัติ
หรือได้ทำมาแล้วในครั้งก่อน ๆ ขอให้สมาชิกได้เปิดดูในตาราง
แผนงานที่มีอยู่เป็นด้าน ๆ ซึ่งจะมียรายละเอียดอยู่ส่วนงบ
ค่าตอบแทนที่ตั้งไว้เช่นนั้น ตามความเป็นจริงมากกว่านั้นซึ่งต้อง
ตั้งไว้ตามระเบียบที่จะดำเนินการและเป็นขวัญกำลังใจของลูกจ้าง
และพนักงานด้วย

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้อธิบายพอเข้าใจ สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีก

นายบรรเจิด ธารนุราช
ส.อบต.ม.4

พูดถึงโครงการไฟฟ้าที่เริ่มต้นจากหมู่ที่ 4 ชอยมีสุข ถึงหมู่ที่ 5 ว่า
ไม่ขัดข้องถ้าจะระบุให้เป็นหมู่ที่ 5 ก็ไม่เป็นไร

ประธานสภาฯ

ผมขอให้สมาชิก ได้มีมติว่าจะให้เป็นอย่างไรหรือจะให้ไว้
เหมือนเดิมซึ่งผมอยากที่จะให้ได้ข้อสรุป

นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง ส.อบต.ม.8	เสนอความคิดว่า ถ้าจะให้ลงมติจะทำให้เกิดความแตกแยกได้ซึ่งจะทำให้ไม่เป็นผลดี
นายณรงค์ คงแก้ว ส.อบต.ม.10	เสนอความคิดว่า ถ้าสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงขอให้ได้เสนอต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อถึงขั้นตอนเลือกคณะกรรมการแปรญัตติแล้ว
ประธานสภา	ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้เสนอความคิดเห็นเข้ามา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงขอให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติในโอกาสต่อไป
นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง ส.อบต.ม.8	อภิปรายเรื่อง ไม่ได้ตั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไว้เมื่อขอเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น เช่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
นายรัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต.	อธิบายว่า เมื่อตั้งไว้แล้วในงบประมาณรายจ่ายที่ผ่าน ๆ มา แต่ขอเครื่องจักรกลมาจากหน่วยงานอื่นไม่ได้แต่ครั้งนี้ถ้าขอเครื่องจักรกลจากหน่วยงานอื่น ๆ มาได้ก็ไม่มีปัญหาสามารถใช้งบกลางได้
นายเสกสันต์ ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3	อภิปรายเรื่องไฟฟ้า ของหมู่ที่ 3 ซึ่งไม่ได้ตั้งราคาของหม้อแปลงไว้ เมื่อจะดำเนินการครั้งต่อไปจะทำให้เกิดปัญหาหรือไม่
นายทองศักดิ์ ชัยมัน หัวหน้าส่วนโยธา	อธิบายว่า ที่ทางสมาชิกได้เสนอโครงการไฟฟ้าให้ดำเนินการได้นำช่างจากไฟฟ้าภูมิภาคสิชล สํารวจเรียบร้อยแล้ว และช่วงนั้นสมาชิกก็ไปอบรมที่หาดใหญ่ด้วย แต่ก็ได้โทรศัพท์ประสานกันตลอด ส่วนเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ได้ดำเนินการเพราะจากที่ได้ประมาณการไว้แล้วแต่งบประมาณไม่ลงตัว เยอะเกินไป จึงต้องตัดโครงการของแต่ละหมู่บ้านลงมาเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด
ประธานสภา	สมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมว่า ผู้ใดรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 โปรดยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	รับหลักการ 25 คน เต็มสภาฯ 6.1.3 สภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

	ประจำปี 2552 (เลือกคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ซึ่งตามระเบียบมีคณะกรรมการได้ตั้งแต่ 3-7 คน ฉะนั้น ผมขอถามมติในที่ประชุมก่อนว่าจะมีจำนวนกี่คน
นายจักรี งามโถม ส.อบต.ม.13	ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติจำนวน 5 คน ซึ่งน่าจะเหมาะสม
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่น ก็เสนอได้ ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมว่า ผู้ใดเห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรรูปร่างข้อบัญญัติเป็นจำนวนที่สมาชิกเสนอ 5 คน ยกมือขึ้น
มติที่ประชุม	รับรองให้มี 5 คน เต็มสภา 25 คน
ประธานสภาฯ	สมาชิกเสนอคณะกรรมการและผู้รับรองเข้ามาได้
นายจักรี งามโถม ส.อบต.ม.13	เสนอนายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ พร้อมผู้รับรองถูกต้อง
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ ส.อบต.ม.5	ผมขอถอนตัว เนื่องจากไม่มีเวลา มีภารกิจที่จะต้องทำวันนี้มากมาย ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกมาก
นายณรงค์ คงแก้ว ส.อบต. ม.10	เสนอ นายมนัส ใจเหมาะ ผู้รับรอง 1. นายจจร ไช้ไหล 2. นายพิพัฒน์ มีเมือง
นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่ ส.อบต. ม. 5	เสนอ นายณรงค์ คงแก้ว ผู้รับรอง 1. นายมนัส ใจเหมาะ 2. นายวัชระ วิชัย
นายวีระพงศ์ เสนเรือง ส.อบต.ม.8	เสนอ นายวัชระ วิชัย ผู้รับรอง 1. นายจักรี งามโถม 2. นายบรรเจ็ด ธารนุราช

นายมนัส ใจเหมาะ
ส.อบต.ม.11

เสนอ นางสาวชวลีพร พูลกลับ
ผู้รับรอง

1. นายประเสริฐ แก้วชุม
2. นายบัญชา จริยะวัฒนา

นายพิพัฒน์ มีเมือง
ส.อบต.ม.14

เสนอนายพะเยาว์ รอดทัพ
ผู้รับรอง

1. นายฉัตร กิ่งห้วย
2. นายอภิรัตน์ เรืองทอง

ประธานสภาฯ

เมื่อได้คณะกรรมการแปรรูปคดีเรียบร้อยแล้ว ผมขอหารือสภาว่าจะกำหนดให้คณะกรรมการแปรรูปคดีถึงวันไหน เวลาใด เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรค 3 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้คดีร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วรรครวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณา วรรคที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้นถ้าจะให้สมาชิกเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ภายในเวลา 12.00 น. เหมาะสมหรือไม่และนัดประชุมสภาในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 น. ขอให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นด้วย

นายวิระพงษ์ เสนอเรื่อง
ส.อบต.ม.8

เสนอความคิดเห็นว่า ตามที่ประธานสภาได้เสนอผมว่าเหมาะสมแล้ว

ประธานสภาฯ

ผมขอถามมติที่ประชุมว่าผู้ใดเห็นควรที่ผมได้เสนอ

มติที่ประชุม

รับรองเต็มสภาฯ 25 คน

ประธานสภาฯ

วันนี้ขอขอบคุณสมาชิกทุก ๆ ท่านที่ได้อภิปรายและประชุมทำให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552 ผ่านไปด้วยดีช่วงนี้จะพักการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการแปรรูปคดีได้ประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมการและจะได้ทำหน้าที่เพื่อจะให้ได้สมาชิกเสนอคำแปรญัตติต่อไปและนัดประชุมสภาฯ ในวันพรุ่งนี้ 15 สิงหาคม 2551 เวลา 14.00 น.

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ แสนเรือง

(นายวีระพงษ์ แสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ

(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร พูลกลับ

(นางสาวชุติพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร พูลกลับ)

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

